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   อกช.ใหความเหน็เพิ่มเตมิวา ปญหาโทรทัศนชุมชนที่จงัหวัดนครศรธีรรมราช 
ไดสั่งการใหประชาสัมพนัธจงัหวดันครศรีธรรมราชดําเนนิการตามคําสัง่ กปส.ที่ 201/2549 ไปแลว   
2-3 ครั้ง และกําชับวาหากไมดําเนนิการ จะมีความผิดฐานละเวนการปฏิบัตหินาที่ตามมาตรา 157 
แหงประมวลกฎหมายอาญา  ทางประชาสัมพนัธจงัหวดันครศรีธรรมราชจงึไดไปดําเนินการ สวน
ปญหาเรื่องการขอคําสั่ง 201/2549 มอบอํานาจใหไปดําเนินการนัน้ ตามระเบยีบและกฎหมาย 
ประชาสัมพนัธจงัหวดัชอบทีจ่ะเปนผูรับรองสําเนาคําสั่ง เพือ่แจงเจาพนกังานสอบสวนดําเนนิการ   
ตอไปไดอยูแลว ไมจําเปนตองมาขอคําสั่งฉบับจริง   ซึ่งไมสามารถใหไดอยูแลว 
   อปส. ไดสรุปวา เพื่อใหปญหานี้ดาํเนินการไปไดทันท ี  ซึ่งประชาสัมพนัธ
จังหวดัทั่วประเทศจะเขามาประชุมในวันที ่ 5 มกราคม 2550 ที ่ กรุงเทพฯ อยูแลว  จะไดทําความ     
เขาใจและสัง่การใหถือปฏบิัติเปนแนวเดียวกันตอไป ทัง้นี้ ไดขอให ผอ.สนผ. จดัเขาเปนระเบยีบวาระ
การประชุมในเรื่องนี้ตอไป 
   รปส.(นางภทัรียาฯ) ใหความเหน็วา  ตามรายงานการประชุมทีแ่จงวา กปส.  
ไมมีอํานาจตามกฎหมายนั้น  ไมนาถกูตองนกั เพราะโดยขอเทจ็จริงแลว กปส.มีอํานาจตามกฎหมาย 
เพียงแตยงัไมใชอํานาจตามกฎหมาย โดยใชหลักรัฐศาสตรเขามาดําเนนิการแทนกอน  การอางวา 
การจัดตัง้วิทยุชุมชนขึน้โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ใหอํานาจไวนั้น ปจจบุันรัฐธรรมนญู 
พ.ศ.2540 ถกูยกเลกิไปแลว เพราะฉะนัน้ วทิยุชมุชนจะตองหมดไปตามกฎหมายรฐัธรรมนูญ พ.ศ.
2540 ซึ่งจะนํามาแอบอางไมได   อยางไรก็ด ีตามนโยบายของ รมต.นร.(รศ.ธีรภทัรฯ)  ยงัไมตองการที่
จะใชอํานาจเด็ดขาดตามกฎหมาย จึงเหน็ไดวา กปส. มีอํานาจตามกฎหมาย และมีความเขมขนขึ้น
กวาเดิมอีกดวย  และเห็นวาควรจะตัดคําวา กปส.ไมมีอํานาจตามกฎหมายออกไป 

 

  มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบหมายให ผอ.สนผ. บรรจุเรื่อง
ของวิทยุชุมชน และโทรทัศนชุมชนนําเขาที่ประชุมชี้แจงพันธกิจและทิศทางของ 
กปส. ในวันที่ 5 มกราคม 2550 เพ่ือพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองชัดเจน
ตอไป  

   3.2 การดําเนินโครงการเครือขายเคเบิ้ลทีวีของ กปส. 
                                    อกช.รายงานวา สืบเนื่องจากการประชุม  คบส. ครั้งที่ 11/2549 เมื่อ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549      ที่ประชุมมีมติรับทราบดังนี้  
/1. กปส. .........
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    1. กปส. จะดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาน ี 

โทรทัศนชุมชนและสถานีโทรทัศนดาวเทียม รวมถึงกรณีสถานีโทรทัศนชุมชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ไดรับแจงจาก กปส. ใหยุติการแพรภาพออกอากาศแลว แตยังคงเพิกเฉย 

    2. มอบ รปส. (นายเผชิญ  ขําโพธิ์) รวบรวมรายละเอียดเรื่อง NBT นําเสนอ รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (รศ.ธีรภัทร  เสรีรังสรรค)      

  ในการดําเนินการ กองงาน กกช.ไดดําเนินการดังนี้ 
 1. การตรวจสอบการแพรภาพออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศนผานดาวเทียม ASTV   
      ♦กองงาน กกช. ไดตรวจสอบ พบวารายการตรงไปตรงมา ดําเนินรายการโดย นายการุณ  
ใสงาม ออกอากาศทุกวันจันทร – วันศุกร เวลา 17.00-18.00 น. มีเนื้อหารายการที่อาจเปนการ
กระทําที่ขัดตอ พ.ร.บ.วทิยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ.2498 แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2530 มาตรา 5 ดังนี้ 
         -วันพฤหัสบดีที ่ 14 ธันวาคม 2549  ผูดําเนินรายการขอความเหน็จากประชาชนใน
การจัดตั้งเครื่องสงสถาน ี ASTV ที่อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย  โดยขอใหผูชมรายการให
ความเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อประกอบการตัดสินใจของนายการุณ  ใสงาม 
  -วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2549  ผูดําเนินรายการขอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง
สถานีโทรทัศนเพื่อคนพิการ  โดยสงมาไดในรายการตรงไปตรงมา  นายการุณ  ใสงาม  
 2. การตรวจสอบผูประกอบการเคเบิลทีวีในสวนภูมิภาค  
     ♦สํานักประชาสัมพันธเขต 2 ไดรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเคเบิลทีวีโดยไดมีการ
ประชาสัมพันธพรอมทั้งเนนย้ําใหทุกจังหวัดในพื้นทีก่ํากับดูแลการดําเนินงานของเคเบิลทีวีใหเปนไปตาม
ระเบียบและตามยุทธศาสตรของ กปส. อยางตอเนื่อง  
   ♦กรณีการดําเนินการโทรทัศนชุมชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กองงาน กกช. ไดประสานกับ 
ประชาสัมพนัธจังหวัดนครศรีธรรมราชทางโทรศพัท โดยขอใหระงับการแพรภาพออกอากาศภายใน 
7  วัน มิฉะนั้นจะดําเนินการตามกฎหมาย   
 3. การตรวจสอบผูประกอบการเคเบิลทีวีในเขตพื้นที่ กทม. 
      ♦กองงาน กกช. ไดเดินทางไปพบผูประกอบการเคเบิลทีวีในเขต กทม. จํานวน  4  บริษัท  
จากการออกไปพบผูประกอบการสวนใหญใหความรวมมือเปนอยางดี มีเพียง  บริษัท ยื่อซื้นเคเบิลทีวี  

/จํากัด......... 
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จํากัด ที่ไมใหความรวมมือ  มีการปดบริษัทไมใหเจาหนาที่พบ  และยายที่อยูบอย ๆ ติดตอไดยาก      
ทั้งยังไมใหความรวมมือในการใหขอมูล  และที่ผานมามีการรองเรียนวาแพรภาพที่ไมเหมาะสม  และ
เคยถูกฟองรองวาละเมิดลิขสิทธิผ์ูอ่ืนซึ่งคดีสิ้นสุดไปแลว เมื่อป 2547  ในการนี้  ผูประกอบการไดมีขอ
คิดเห็น / ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
  3.1 ตองการให กปส. หรอื องคการสือ่สารมวลชน เปนศูนยกลางของผูประกอบการ
เคเบิลทีวี เนื่องจากมีความมั่นใจในหนวยงาน  
  3.2 ตองการใหเกิด กสช. โดยเร็ว เพื่อกําหนดกรอบในการประกอบกิจการที่ชัดเจน 
  3.3  ปลอยใหมีการแขงขันอยางเสรี โดยมีสมาชิกเปนผูตัดสินใจ 
  3.4. การติดตอดานรายการของ NBT ตองการติดตอกับ กปส. โดยตรง ไมตองการ
ผานสมาคมเคเบลิทีวีหรือบริษัทเอกชน 
  3.5 ตองการให กปส. มีมาตรการที่ชัดเจนในการใหผูประกอบการเคเบิลทีวีสามารถ
ดําเนินการไปไดกอน จนกวาจะมี กสช. เชนใหมาขึ้นทะเบียนไวกอนทั่วประเทศ หรือ ใหมาลงนาม 
MOU กับ กปส. 
 4. สัญญาเขารวมโครงการเครือขายของ กปส.         
     ♦ กองงาน กกช. ไดรายงานผลการสํารวจขอมูลผูประกอบการเคเบลิทีวีเครือขายของ 
กปส. ทีส่ัญญาเขารวมโครงการเครือขายสิ้นสุดลง และมีความประสงคจะตอสัญญาใหม ซึ่งไดขอ
ความรวมมือใหประชาสมัพันธจังหวดัสํารวจขอมูลครั้งที่ 2  และไดรายงานผลการสาํรวจประจํา
เดือนตุลาคม 2549  และ พฤศจิกายน 2549 จํานวน  61 จังหวัด  มีรายงานเพิ่มเติม 3 จังหวัด 
จํานวน คงเหลือ  11 จังหวัด ที่ยังไมไดรายงานมา 
    ♦สํานักประชาสัมพันธเขตรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการเครือขายเคเบิล   
ทีวีของ กปส.  ประจําเดือนพฤศจิกายน 2549 ดังนี้ 
      4.1 สํานักประชาสมัพันธเขต 1 มีผูประกอบการเคเบลิทีวีที่เขารวมโครงการเครือขาย
ของ กปส. ขอคืนหลักประกันสัญญาในเดือนตลุาคม 2549 เพิม่เติมอีก 26 สัญญา โดยเปนการคืน
เงินสด 1 สัญญา และคืนหนังสือค้ําประกันสัญญา 25 สัญญา 
      4.2 สํานกัประชาสัมพันธเขต 6  มีผูประกอบการเคเบิลทีวีที่เขารวมโครงการเครือขาย
ของกปส. ขอคืนหลักประกันสัญญาในเดือนพฤศจิกายน 2549 เพิ่มเติมอีก 1 ราย  26 สัญญา 

5. สัญญาณเคเบิลทีว.ี........
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 5. สัญญาณเคเบิลทีวี รบกวนคลื่นความถี่ศูนยวิทยุของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
      สํานักงานตํารวจแหงชาติแจงวาสญัญาณเคเบิลทีวี รบกวนคลื่นความถี่ศูนยวิทยุของ
สํานักงานตาํรวจแหงชาติ และขอให กปส. แจงผูประกอบการเคเบิลทีวีระงับการสงสญัญาณเสียง
ในคลื่นความถี่ 152.750 MHz  โดยเด็ดขาด   
                ในการนี้ กปส. ไดทําหนังสือแจงเวียนไปยังผูประกอบการเคเบิลทีวีในพื้นที ่ กทม. 
และ สปข. 7,8  ขอใหระงับการสงสัญญาณเสียงในคลื่นความถี่ 152.750 MHz  โดยเด็ดขาด        
นอกจากนี ้ทีมเทคนิค กองงาน กกช.และเจาหนาที่ของ บริษัท  ยูบีซ ีไดรวมกันตรวจสอบสัญญาณ
เคเบิลทีวีของ บริษัท  UBC ที่บริเวณเชิงสะพานพระราม 8 ฝงถนนวิสทุธิ์กษัตริย  ซึง่เจาหนาที่ของ 
บริษัท UBC  ไดทําการตรวจสอบและแกไขอุปกรณแลว  
 6. บริษัท ยูบีซี ขอความเปนธรรมในการประกอบธุรกิจ 
       บริษัท ยูบีซี ทําหนังสือขอความเปนธรรมในการประกอบธุรกิจไปที่ รมต.นร.(รศ.ธีรภัทรฯ)  
ในฐานะที่กํากับดูแล กปส. พิจารณาประเด็นตอไปนี้ 
  6.1 สั่งการให กปส. ดําเนินการบังคบัตามกฎหมายอยางเครงครัด โดยปดกิจการ
เคเบิลทีวีทองถิ่นที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ่ืน 
  6.2 พิจารณาสั่งการให กปส.ยุติการดําเนินการโครงการโทรทัศน NBT ลงโดยทันที 
เพราะเปนการกระทําที่อยูนอกเหนือวัตถุประสงคและอํานาจของ กปส. และเปนการแขงขันกับเอกชน 
ยิ่งกวานั้นยังเปนการเกื้อกูลเฉพาะแกบริษัทเอกชนรายหนึ่งที่มีความสัมพันธใกลชิดกับบุคคล
สําคัญในรัฐบาลชุดกอน 
  รมต.นร.(รศ.ธีรภัทรฯ)  ไดขอให กปส. เสนอแนวทางแกไขปญหาประกอบการ
พิจารณา ซึ่ง กองงาน กกช. ไดเสนอแนวทางในการแกไขปญหา ดังนี้ 
 1. การพิจารณาออกใบอนุญาตใหผูประกอบการในขณะนี้เปนเรื่องที่ไมสามารถกระทําได
เนื่องจากติดขัดที่ มาตรา 80 แหง พ.ร.บ.องคกรจดัสรรคลื่นความถี่ฯ  ดังนัน้  เห็นควรมุงไปที่ประเด็นการ
กํากับ ดแูล เนื้อหาของรายการทีแ่พรภาพออกอากาศใหเปนไปตามกฎ ระเบยีบ วทิยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน รวมถงึกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วของ หากมีการฝาฝนหรือละเมิด ควรมีการดําเนนิการอยาง
เครงครัดกับผูประกอบการ อาทิ การสั่งพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตสําหรับผูที่มีใบอนุญาตอยูแลว   

/และสําหรับ.... 
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และสําหรบัผูประกอบการที่ยังไมมีใบอนุญาตหากมกีารตรวจสอบพบ  หรือไดรับการรองเรียนวามีการ
แพรภาพที่ไมเปนไปตามกฎหมาย  เห็นควรดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดดวยเชนกัน 
 ทั้งนี ้การพิจารณาดําเนินการสัง่พักใช  หรือเพิกถอนใบอนุญาต  กปส.จะพิจารณาก็ตอ
เมื่อคดีถึงที่สุด  โดยมีคําพิพากษาของศาลวาผิดจริงแลวเทานั้น 
 2.. นําเขาทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรี  เพื่อออกเปนมติคณะรัฐมนตรี ใหการดาํเนนิการ 
เคเบลิทีวสีามารถกระทําไดไปพลางกอน จนกวาจะมีการแตงตัง้คณะกรรมการ กสช. เชนเดยีวกบัการ
ดําเนนิการวิทยุชุมชน   ที่มีมติคณะรฐัมนตรีรองรับใหสามารถดําเนนิการไดจนกวาจะมีการแตงตัง้คณะ
กรรมการ กสช. และกําหนดใหผูประกอบกิจการเคเบลิทีวปีฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบวิทยกุระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน  นโยบายรัฐบาล รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของอยางเครงครัด  
 3. ในระหวางที่ยังไมสามารถจัดตัง้คณะกรรมการ กสช.  เหน็ควรใหมีการประชุมคณะ
กรรมการ กกช. โดยเร็ว   
 4.. ผลักดนัใหเกิดคณะกรรมการกจิการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทัศนแหงชาติ 
(กสช.) โดยเร็วเพื่อทําหนาที่ในการพิจารณาจัดสรรคลื่นความถี่   
 7. การพักใชและเพิกถอนใบอนุญาตผูประกอบการเคเบิลทีว ี
       ในปจจบุันมีผูประกอบการหลายรายถูกรองเรียนวาละเมิดลิขสิทธิ์รายการของผูอ่ืน 
โดยผูที่ถูกรองเรียนเหลานั้นมีทั้งผูประกอบการเคเบิลที่มีใบอนุญาตและไมมีใบอนุญาต กองงาน 
กกช. จึงไดสอบถามความเห็นไปที่ กกร. เกี่ยวกับการพิจารณาการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต            
ผูประกอบการเคเบิลทีวสีําหรับรายทีมี่ใบอนุญาต ในกรณีกระทําการฝาฝนกฎ ระเบียบ วิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ จะสามารถกระทําไดหรือไม           
 8. การแพรภาพสัญญาณเคเบิลทีวีใน อพารทเมนท  คอนโดมีเนียม ฯ 
       กองงาน กกช. ไดรับรองเรียนวา ปจจุบัน ไดมีผูประกอบการเคเบิลทวีีที่ดําเนินการโดย 
แพรภาพเฉพาะภายในตึก  คอนโด อพารทเมนท โรงแรม ตาง ๆ โดยไมไดลากสายออกมาดาน
นอก และมีการเก็บคาสมาชิกเหมือนกับผูประกอบการเคเบิลทีวีรายอื่น  
  กองงาน กกช.ไดเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และพิจารณาดังนี้ 
     1. กรณ ี ที่นายการุณ  ใสงาม ขอความเห็นจากประชาชนในการจัดตั้งเครื่องสงสถานี      
ASTV ที่อําเภอประโคนชยั จังหวัดบุรีรัมย  และขอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานีโทรทัศนเพื่อ
คนพิการ  นั้น กปส. จะมีมาตรการรองรับอยางไร  

/ความเห็น.........
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ความเห็น 
  เนื่องจาก มาตรา 5 แหง พ.ร.บ.วิทยุกระจายเสียงและวทิยโุทรทัศน พ.ศ. 2498  แกไข  
เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วทิยกุระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน (ฉบับที ่ 4) พ.ศ. 2530 “หามมิใหผูใดสงวทิย-ุ    
โทรทัศนเพื่อใหบริการสาธารณะแกชุมชน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหดําเนินบริการสงวิทยุกระจายเสียง
หรือบริการสงวิทยโุทรทัศนจากเจาพนกังานผูออกใบอนุญาต…”  ประกอบกับ มาตรา 80 แหง พ.ร.บ. 
องคกรจัดสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ. 2543 “…หามมิใหเจาหนาทีข่องรัฐที่มีหนาที่ในการกาํกับ ดูแลคลืน่
ความถี ่ พจิารณาจัดสรรคลื่นความถี ่ ออกใบอนญุาตประกอบกิจการ หรืออนุญาตประกอบกิจการ      
เพิ่มเติม...”  ดังนัน้  การกระทําของนายการุณ  ใสงาม   จงึเขาขายเปนการดําเนินการที่ฝาฝนตอกฎ 
ระเบียบดังกลาวขางตน 
     2. การแพรภาพสัญญาณเคเบลิทีวใีน ตึก อพารทเมนท  คอนโดมเีนยีม โรงแรม  โดยไมได
ลากสายออกมาดานนอก แตมีการเกบ็คาสมาชกิจะสามารถกระทําไดหรือไม กปส. ควรดําเนินการ
อยางไรตอไป  เชน สั่งระงับเปนกรณี ๆ ไป ตามที่มีการรองเรียนมา 
ความเห็น 
  การแพรภาพภายในตึก อพารทเมนท  คอนโดมเีนยีม โรงแรม นั้นเปนการดาํเนนิการ
ภายในบริเวณเดียวกัน โดยไมมีการลากสายออกมาดานนอก ทางฝายเทคนิค กองงาน กกช. ไดให
ความเห็นวา ในทางเทคนิคถือเปนการดําเนินกจิการเคเบิลทีวี เนื่องจากมีเครื่องรับและเครื่องสง 
แตในการเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตควรเก็บเปนอีกประเภทหนึ่ง  และหากไมไดรับอนุญาตก็ถือ
เปนการกระทําที่เขาขายฝาฝน  มาตรา 5 แหง พ.ร.บ.วิทยกุระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน พ.ศ. 2498   
แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 
     3. เรื่องของเคเบิลทีวทีี่สัญญาสิ้นสุดลงทั้งหมดนั้น ผูประกอบการไดรองเรียนมาหลายราย  
วาทางเจาหนาที่ตํารวจไดเขาตรวจคน  หาก กปส. จะไดใหมีการเซ็น MOU รวมกัน หรือใหมีการขึ้น
ทะเบียนไวกอน  จนกวาจะมี กสช. จะกระทําไดหรือไม 
 

ความเห็น 
  การลงนามในสัญญาระหวาง กปส. และผูประกอบการเคเบิลทีวี หรือใหมีการขึ้น 
ทะเบียนไวกอน  จนกวาจะมี กสช. นั้น ขอดี คอื จะทําให กปส. สามารถทราบจํานวนผูประกอบการ    
ที่แทจริงในขณะนี้  และสามารถกําหนดใหผูประกอบการดําเนินการใหเปนไปตามกรอบที่  กปส. 

/กําหนดได......... 
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กําหนดได  รวมถึงลดปญหาเรื่องการละเมิดลิขสทิธิ์รายการ เนื่องจากมีการรับรายการจาก  NBT 
ซึ่งเปนการรวมผลิตรายการระหวาง กปส. และบริษัทเอกชนอยางไรก็ตาม  การลงนาม MOUนั้น 
จะตองพิจารณาตอไปวาตามกฎหมายจะเขาขายเชนเดียวกับการทําสัญญาเขารวมโครงการเครือขาย
เคเบิลทีวีของ กปส. หรอืไม  หากเปนลักษณะเชนเดียวกับการทําสัญญาเขารวมโครงการเครือขายฯ  
กปส. อาจถกูผูประกอบการที่มีใบอนุญาต  รองเรยีนวาปลอยปละละเลยใหผูประกอบการดําเนินการ
โดยไมมีใบอนุญาต ขณะนี้อยูในระหวางการนําเสนอ กกร.พิจารณาเรื่องสัญญา  
   อปส. มีความเห็นวา ในขณะนี้คณะกรรมการ กกช. ไดสิ้นสดุลงตามความ
สิ้นสุดของรัฐบาลชุดที่แลว และยงัไมมีการแตงตัง้คณะกรรมการฯชดุใหมขึน้มาทดแทน ปญหาตาง ๆ 
ในเรื่องที่กองงาน กกช. เสนอมานี้ เปนปญหาทีจ่ะตองขอการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
กกช. กอน เพราะ กปส. คงไมสามารถดําเนินการไดโดยโดดเดี่ยว จึงขอให อกช.รับไปดําเนินการ
เสนอโครงสรางของคณะกรรมการ กกช. ชุดใหม  พรอมทั้งเสนอวาระตาง ๆ ที่เปนปญหาตามที่ 
กองงาน กกช.เสนอมานี ้ รวมทั้งปญหาที่ กปส. ตองรับภาระอยู โดยเฉพาะเรื่องของวิทยุชุมชน,  
โทรทัศนชุมชน, เคเบิลทวีี  และ NBT  นําเสนอให รมต.นร.(รศ.ธีรภัทรฯ) พิจารณาสั่งการโดยดวน
ตอไป 

 

  มติที่ประชุม    รับทราบ และมอบหมายให อกช. นําเสนอ 
รมต.นร.(รศ.ธีรภัทรฯ) ขอแตงตั้งคณะกรรมการ กกช.ชุดใหม เพ่ือขอนัดประชุม
พิจารณาเรื่องที่ดําเนินการยังไมแลวเสร็จ 

 

   3.3 รายงานฐานะการเงินเกี่ยวกับเงินรายไดของ กปส. 
                                       อกค.รายงานสรุปเงินรายได กปส.ประจําเดือนพฤศจิกายน 2549  ดังนี้ 

1. รายรับ-รายจาย ประจําเดือนพฤศจิกายน  2549 
- มีรายรับ  32.56  ลานบาท 
- มีรายจาย 38.88  ลานบาท 

2. ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549  จํานวนเงิน 142.85 ลานบาท 
3. รายการที่ตองจายผูกพันตามสัญญา รายจายประจํา จายคืนเงินรับฝาก และ 

อนุมัติในหลักการ จํานวนเงินทั้งสิ้น 175.27 ลานบาท 
/4. ลูกหนี้คาเชาเวลา......... 
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  4. ลูกหนี้คาเชาเวลาคางชําระ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน  2549                             
(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกตอทีป่ระชุมดวยแลว หากประสงคจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา
ประสานกับเจาหนาที่  กคล.) 
    อปส.ใหความเห็นวา จากรายงานฐานะการเงิน เดือนตุลาคม 2549 และ
เดือนพฤศจกิายน 2549  เหน็ไดชัดแจงวา กปส. มียอดเงินติดลบอยางมาก แตผูบริหารก็ยังไมได
ตระหนักตอสภาวการณนี้ ยังคงเสนอขอเงินรายไดมาอยางตอเนื่อง ปญหานี้ อปส. เนนวาเปน
ปญหาสําคัญที่ กปส. จะตองกําหนดนโยบายและมาตรการเด็ดขาดเพื่อใหเกิดผลในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับเงนิรายได อปส.ไดสั่งการให กกจ.ถือปฏบิัติวา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ไม
ใหมีการจางลูกจางชั่วคราวโดยเด็ดขาดจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง และไดสั่งการใหทุกสํานัก/
กอง ที่ใชเงินรายไดจะตองมีมาตรการตัด ปรับ ลด โครงการตาง ๆ  เพื่อใหสอดคลองกบัเงินที่มีอยู
และขอผูกพัน       รายจายกับเงินรายไดใหได 
    ผูแทนกระทรวงการคลัง (นางสาวพรวิลัยฯ) ไดมีการหารือและปรึกษากับ
กระทรวงการคลังและผูเกี่ยวของแลว มีความเห็นตรงกันวา ตามรายงานฐานะการเงินที่นําเสนอตอ
ที่ประชุมนี้ เปนรายงานในภาพรวมของการใชเงินรายได ตามงบผูกพันทั้งป ถาตองการใหเห็นภาพ
ชัด ๆ ตามที ่อปส.ตองการ ก็จะตองมีการประมาณการรายจาย ตามรายไดที่ไดรับไวตั้งแตตนปจน
ถึงปลายป โดยแยกแตละสวน แตละเขต ในแตละเดือนจะมปีระมาณการคาใชจายไวเทาใด ก็จะ
ทําใหเห็นภาพชัดเจนขึ้น ซึ่ง กปส. จะตองดําเนินการกอน จึงใครขอทราบจาก กคล. วาไดมีการทํา
ประมาณการรายจายขึ้นมาแลวหรือไม 
    ที่ปรึกษาฯ(วาที่ รต.เจริญศักดิ์ฯ) ใหความเห็นวา ตามตารางรายงาน        
งบประมาณประจําเดือนที่นําเสนอมานี้ก็เพื่อตองการเนนใหผูบริหารไดทราบถึงฐานะการเงินที่แท
จริง และสามารถบงบอกถึงภยันตรายที่จะเกิดขึน้ไดในอนาคต  วาบัญชขีองแตละเขตในสวนภูมิ
ภาคและสวนกลางมีจํานวนเทาใด เพือ่ชี้ใหเห็นวาตัวเลขทีท่านมีเงินอยูจริงกับตัวเลขทางบัญชีตรงกัน      
หรือไม เพื่อใหสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได และใหสามารถทราบไดวาในแตละเดือนของแตละ
สวนงานมีรายไดเขามาอยางไร ใชจายไปอยางไร ทั้งไตรมาส และรวมตลอดทั้งป เพื่อเปรียบเทยีบวา 
ตลอดทั้งปมีรายไดเทาใด มีรายจายไปเทาใด  และมีลูกหนี้ตดิคางเทาใด เพื่อที่จะสามารถใหสวน
งานที่เกี่ยวของสามารถติดตามทวงหนี้ที่คางได เมื่อ กปส. สามารถที่จะทราบขอมูลตาง ๆ ดงักลาว
นี้ชัดแจงแลว กปส. ก็สามารถที่จะจัดทําแผนบริหารเงินไดอยางมีประสิทธิภาพตอไปได 

ผูแทนสํานักงบประมาณ.........
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    ผูแทนสํานักงบประมาณ (นายมนูฯ) มีความเห็นวา จากรายงานสถานการณ
เงินทีเ่สนอมานี้ ฐานะการเงินของ กปส. ยงัไมสอถงึขั้นวิกฤตแตอยางใด ฉะนั้น โครงการใชจายเงิน
รายไดรายใดที่ยังมีความจําเปน นาจะไดรับการผอนคลาย โดยอาจจะไมตองถึงขั้นระงับไปก็ได ซึ่ง
หากระงับไปอาจจะกอใหเกิดความเสยีหายก็ได อีกประการหนึง่เห็นดวยกับขอเสนอของที่ปรึกษาฯ 
(วาที่ รต.เจริญศักดิ์ฯ) ที่ใหจัดทําแผนการบริหารเงินเปนรายไตรมาส หรอืรายป ซึ่งจะไดเห็นภาพ
รวมที่ถูกตองของแตละหนวยงาน 

 

    มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
     4.1 การจัดผังรายการ สทท.11 
         อปส.ชี้แจงวา สืบเนื่องมาจากฐานะการเงินของ กปส. และการ
ปรับผังรายการของ สทท.11 (กทม.) ซึ่งสงผลสะทอนถึงการบริหารของ สปข. รวมทัง้ สวท.และ 
สทท.สวนกลาง ซึ่งเปนหนวยบริหารสื่อ  เหตุทีต่องนําเสนอเพื่อใหสามารถปฏิบัติไดโดยทันที คือ 
ประการแรก การมอบอํานาจใหกับ สปข. สวท. (กทม.) สทท. (กทม.) ไดบริหารจัดการในเรื่องของ
การหารายได โดยเฉพาะในสัดสวนของ สวท.(กทม.) สทท. (กทม.) สวนกลางจะเขาไปเกี่ยวของ แต
จะจัดสัดสวนแนวคิดให สปข. บริหารการเงินเองในการหารายไดและบริหารรายจายทั้งระบบ    
รวมถึงการจัดการดานการเงิน การคลัง การบัญชี ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการทั้งหมด   
ในขั้นตนจะจัดสรรเวลาให สทท.11 (สวนภูมิภาค) วันละไมนอยกวา 6 ชั่วโมง จนถงึ 12 ชั่วโมง    
ทุกวันจันทร ถึง วันศุกร  สามารถผนวกวันเสารไดอีก 2 ชั่วโมง ให สปข. สามารถดําเนินการใหเกิด   
รายได ผูชม สนองนโยบายทองถิ่นไดอยางไร และแจงวาหากมุงหารายไดอยางเดียว ไมตอบสนอง
ในหนาที่การประชาสัมพนัธของรัฐก็ไมได และตองกําหนดวันเริ่มปฏิบัตกิารใหชัดเจน เชน วันนี ้     
กปส. ไดกาํหนดนโยบายขึ้นแลว กปส. จะตองนํานโยบายนี้ไปปฏิบัตใิหชัดเจนไดอยางไร โดย
เฉพาะอยางยิ่ง การกระจายอํานาจโดยมอบอํานาจให ผอ.สปข., ผอ.สวท.(กทม.) และ ผอ.สทท.
(กทม.) ใหมีอํานาจในการดําเนินการโดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยางไร  ขณะเดียวกัน อปส. มีนโยบาย
อยางชัดแจงที่จะไมสนับสนุนเงินคาตอบแทนคาลวงเวลากับ สปข. ทั้งหมด โดย ผอ.สปข.จะตองไป
ตัดสินและจดักรอบบริหารเองตามสภาวะแวดลอมในพื้นที่ของตนเอง หากเกดิปญหาหรือมีการ  
รองเรียนขึ้นมา ผอ.สปข.แตละ สปข.ตองรับผิดชอบแกไขปญหาและชี้แจงเอง 

/ประการที่สอง.........




